
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar og nefni sem lausn, að afnema undanþágur bifreiðagjalda og setja 
gistingu í sama vsk. þrep og innsköttunin fer fram á, eða 24% í stað 11%. Gæti skilað ríkissjóði 
eitthvað á bilinu 24 til 28 milljörðum á ári sem nýta má til uppbygginga innviða, svo sem 
samgangna.
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